

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๖๑.๓/ว ๕๕๕



ถึง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เทศบาลนครยะลา และเทศบาลเมืองเบตง

ตามหนังสือจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๖๑.๓/ว๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำและจำนวนผู้ใช้น้ำประปาไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนของระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบประปาเชิงพาณิชย์) เพื่อเสนอข้อมูลดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ใช้น้ำประปาจากระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ๖ มาตรการ ๖ เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อไทยทุกคน กำหนดไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นั้น

จังหวัดยะลาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้พิจารณาอนุมัติในหลักการ โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ใช้น้ำประปาจากระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน จังหวัดจึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ได้เตรียมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี้

๑. เทศบาลที่มีระบบประปาเชิงพาณิชย์ ได้แก่ เทศบาลนครยะลา เทศบาลตำบลลำใหม่ และเทศบาลตำบลบันนังสตา ให้งดเว้นการเก็บค่าน้ำประปาที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ (รวมจำนวน ๖ เดือน) และขอให้จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณชดเชยค่าน้ำประปาเป็นรายเดือนไว้ตามแนวทางปฏิบัติที่จังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีระบบประปาหมู่บ้านอยู่ในความดูแลและดำเนินการในลักษณะเชิงพาณิชย์ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวด้วย แต่จะดำเนินการในภายหลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลจากระบบประปาหมู่บ้านทุกแห่งครบถ้วน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๑.๒/ว๑๙๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ ที่ส่งมาพร้อมนี้

อนึ่ง ในการรายงานข้อมูลตามข้อ ๑ และ ๒ ข้างต้น จังหวัดจึงใคร่ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำและจำนวนผู้ใช้น้ำที่ใช้ น้ำประปา ไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ตามแบบรายงานประปา ๑,๒,๓,๔ ที่ได้แจ้งไปแล้ว ตามหนังสือหนังสือจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๖๑.๓/ว๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ได้แก่

๑. กรณีเทศบาล ให้รายงานตามแบบประปา ๑, ๓ โดยกำหนดรายงานจังหวัดโดยตรง ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน และกำหนดรายงานครั้งแรก ประจำงวดเดือนกันยายน ๒๕๕๑

๒. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รายงานตามแบบประปา ๒, ๔ โดยกำหนด รายงานผ่านอำเภอและอำเภอรอบรวมให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน และกำหนด รายงานครั้งแรก ประจำงวดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ หากไม่มีข้อมูลขอให้รายงานยืนยันให้ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับสำนักงานท้องถิ่นอำเภอขอได้ให้ ความสำคัญและแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และรายงานข้อมูลข้างต้นให้ตรงตาม กำหนดเวลา เพื่อจังหวัดจักได้รวบรวมข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๒๒-๒๗๘๖
สป.มท. ๗๕๓๓๒

www.yalalocal.go.th

D:\สงวน\ปะทับตรา.doc